

Số: /STC-NS

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3152/UBND-TH ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri,

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú tại Báo cáo số 385/BC-UBND ngày 07/11/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sở Tài chính báo cáo như sau:

*** Nội dung cử tri kiến nghị:** Cử tri Nguyễn Văn Long, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú kiến nghị: Hiện nay, một số trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học sau khi sáp nhập đã bỏ hoang gây lãng phí, việc sửa chữa trụ sở cơ quan cũng còn nhiều bất cập, nhiều trụ sở mới xây dựng vẫn còn khang trang, chưa cần thiết phải sửa chữa nhưng một số nơi vẫn dành kinh phí để sửa chữa, nâng cấp là không cần thiết, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

*** Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú:**

Thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước và Quyết định số 372-QĐ/HU ngày 20/8/2018 của Huyện ủy Đồng Phú ban hành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Đồng Phú, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó:

1. Về sắp xếp hoạt động của cơ quan các cơ quan, đơn vị thuộc huyện:

Tài sản Trụ sở và đất thuộc Đội Quản lý Đô thị trực thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đã giải thể từ ngày 01/01/2019, chuyển giao nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải cho doanh nghiệp tư nhân đảm nhiệm). Đối với diện tích đất và trụ sở đã được Ủy ban nhân dân huyện huyện Đồng Phú báo cáo Ban Chỉ đạo 167 tỉnh sắp xếp, xử lý theo phương án đề xuất đưa vào Kế hoạch đầu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025. Từ khi giải thể đến nay, tài sản trụ sở không thực hiện sửa chữa hay nâng cấp.

Ngoài đơn vị trên, đến thời điểm hiện tại Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú chưa thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Việc sửa chữa trụ sở các cơ quan đang hoạt động hàng năm, được tổ chức kiểm tra hiện trạng và đề xuất theo nhu cầu sử dụng thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, không có Trụ sở đơn vị nào được đầu tư xây mới và cũng không có trụ sở đơn vị nào mới xây xong đã sửa chữa.

2. Về sắp xếp hoạt động của các Trường học thuộc huyện:

Về cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở sau khi sáp nhập: Tài sản giao cho các Trường quản lý, sử dụng để phục vụ công tác dạy và học (đối với các phòng học tại điểm lẻ không có nhu cầu sử dụng thì thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định), không có cơ sở vật chất bỏ hoang và cũng không có phòng học nào mới xây xong đã sửa chữa.

Về Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (cũ): Hiện nay, diện tích đất và tài sản trên đất thuộc điểm Trường nêu trên đã được Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú giao cho Trường Tiểu học Tân Phú (điểm 2) quản lý, sử dụng. Trong thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú đã trưng dụng sử dụng làm khu cách ly tập trung, hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú đã giải thể khu cách ly tập trung tại điểm Trường này đồng thời bàn giao lại cho Trường Tiểu học Tân Phú tiếp tục quản lý, sử dụng và bố trí lớp học cho học sinh những năm học tiếp theo.

(Gửi kèm Báo cáo số 385/BC-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú).

Trên đây là trả lời kiến nghị của cử tri, Sở Tài chính báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NS._(Nh)

GIÁM ĐỐC